



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 2 โควตา (Quota)

(เพิ่มเติม)

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมรายละเอียดการรับสมัคร ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 นั้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota) (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค1) และจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษาที่ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

2. ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ การศึกษาสูตรทางไกล (Online) ได้รับปริญญา

3. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสถานะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)

4. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

5. ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT \geq 500, CBT \geq 173, IBT \geq 61) หรือ IELTS \geq 6.0 (Band) หรือ TU-GET \geq 500 หรือ TU-GET (CBT) \geq 61 ในกรณีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไขโดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหว่างการ studia และจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT \geq 400, CBT \geq 97, IBT \geq 32) หรือ IELTS \geq 4.5 (Band) หรือ TU-GET \geq 400 หรือ TU-GET (CBT) \geq 32

อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่นำมาแสดง ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา

*ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์

** ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED (General Educational Development)

คุณสมบัติเฉพาะ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

1. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1) และต้องไม่เป็นสัญชาติจีน
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) และจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

3. ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ การศึกษาสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา

4. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสถานะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา (ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง)

5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

6. เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ด้านภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

- ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์หลักสูตรนานาชาติ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT \geq 500, CBT \geq 173, IBT \geq 61) หรือ IELTS \geq 6.0 (Band) หรือ TU-GET \geq 500 หรือ TU-GET (CBT) \geq 61 ในกรณีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นแต่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับพิจารณาเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไข โดยจัดให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระหว่างการศึกษา และจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้ TOEFL (ITP,PBT \geq 400, CBT \geq 97, IBT \geq 32) หรือ IELTS \geq 4.5 (Band) หรือ TU-GET \geq 400 หรือ TU-GET (CBT) \geq 32 - หรือมีผลคะแนนภาษาจีนกลาง HSK ระดับ 4 ขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับพิจารณาเข้าศึกษา โดยมีเงื่อนไข คือ ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา CMH 112 Fundamental Chinese 1 และ วิชา CMH 121 Fundamental Chinese 2

อนึ่ง ผลคะแนนทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่นำมาแสดง ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัครเข้าศึกษา

* ต้องแสดงหลักฐานฉบับจริงในวันรายงานตัวเพื่อตรวจสอบสุขภาพและสอบสัมภาษณ์

** ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED (General Educational Development)

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติกรแทนอธิการบดี